

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก วิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ฉบับสรุป “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา” เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนา “เวทีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา” (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย, ศธ ๓๖๐ องศา, OEC News สภาการศึกษา และ OBEC Chanal เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้แก่ครูผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาประเภทโรงเรียนและวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้ำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

กวิ-สส,
สส

1100

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑ กว



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1870
วันที่ 24 พ.ค. 2567
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่าได้ดำเนินการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ฉบับสรุป "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา" เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนา "เวทีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา" (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย, ศธ ๓๖๐ องศา, OEC News สภาการศึกษา และ OBEC Chanal เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้แก่ครูผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาประเภทโรงเรียนและวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

เรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สท. แล้องการจั้ดระดั้สูงลั้ดษน Active Learning

๓๐ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ด้ย Facebook Live

- ด้ยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกนกพร ล่างาม

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖

สิ่งที่แนบมาด้วย



bit.ly/3QOxtxC

Handwritten signature and initials

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่